

# KTISซึ่ปี67รายได้เติบโตน่าทึ่ง มาจากธุรกิจบรรจุภัณฑ์ฯ-NBC

ผู้จัดการรายวัน360° - KTIS ลันปีนี้เติบโตอย่างน่าทึ่ง แม้ว่าเผชิญภัยแล้งลดอ้อยเข้าที่ลดลง แต่ได้รับอานิสงส์ราคาน้ำตาลในประเทศรับเพิ่มขึ้น 2 บาท/กก.และราคาน้ำตาลโลกเฉลี่ยอยู่ที่ 25 เซนต์/ปอนด์ รั้รับรายได้จากธุรกิจไฟฟ้าในโครงการ NBC และบรรจุภัณฑ์ฯเพิ่มเติม

นายณัฐบัญญัติ ศิริวิริยะกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซุการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KTIS เปิดเผยว่า บริษัทมั่นใจว่าผลการดำเนินงานในปี2567จะดีขึ้นอย่างน่าทึ่ง จากปีก่อนมีรายได้รวม 20,096 ล้านบาท แม้ว่าจะเผชิญปัญหาภัยแล้ง ส่งผลกระทบต่อปริมาณอ้อยเข้าที่บและปริมาณน้ำตาลลดลง ทำให้ผลประกอบการบริษัทไตรมาส 1/2567 (ต.ค.66-ธ.ค.67)บริษัทขาดทุนสุทธิ 788.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นช่วงเดียวกันปีก่อนที่ขาดทุนสุทธิ 112.16 ล้านบาท

โดยปัจจัยบวกที่ส่งผลต่อการดำเนินงานธุรกิจ KTIS ในปีนี้คือ ราคาน้ำตาลในประเทศไทยปรับขึ้น 2 บาท/กิโลกรัม ทำให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นพอสมควร ขณะเดียวกันเกษตรกรก็จะได้อายุที่สูงขึ้น ส่งผลให้มีกรขยายพื้นที่เพาะปลูก เพิ่มหนุ่นให้มีปริมาณการผลิตอ้อยในประเทศเพิ่มขึ้น อีกทั้งราคาน้ำตาลทรายรวมพริเมียมเฉลี่ยปีนี้อยู่ที่ 25 เซนต์/ปอนด์ เป็นระดับราคาที่ดีอยู่ การอ่อนค่าเงินบาททำให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากส่งออกน้ำตาลคิดเป็น 65-70% ของการผลิตรวม และราคาเอทานอลในปี 2567 ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ 40บาท/ลิตร จากอดีตเคยอยู่ที่ 23-24 บาท/ลิตร

นอกจากนี้ ธุรกิจใหม่ได้สร้างรายได้เข้าบริษัทในปีนีประกอบด้วยธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจากชานอ้อย คาดว่าจะเริ่มเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนเมษายนนี้ ปัจจุบันอยู่ในช่วงทดลองผลิต ทำให้มีสินค้าออกมาจำหน่ายแล้วเน้นทำตลาดแบบรับจ้างผลิต(OEM) ได้รับการยอมรับจากลูกค้าที่ให้ความสำคัญทั้งสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

รวมทั้งธุรกิจที่บริษัทได้ร่วมทุนกับพันธมิตร คือ โครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ (NBC) เฟส 1 และเฟส 2 โดยโครงการเฟสแรกได้ผลิตเชิงพาณิชย์ไปแล้วเมื่อปีก่อน โดยปี 2567 บริษัทจะรับไฟฟ้าเต็มมี ส่วนการก่อสร้างสาธารณูปโภคทั้งไฟฟ้าและการบำบัดน้ำเสียในเฟส 2 ล่าช้ากว่ากำหนดการเดิมเล็กน้อยตามโครงการผลิตพลาสติกชีวภาพประเภท PLA ของบริษัทเนเชอร์เวิร์คฯ แต่คาดว่าแล้วผลิตเชิงพาณิชย์ได้ภายในไตรมาส 3/2567 ทำให้ KTIS มีรายได้เพิ่มขึ้นรวมถึงรับรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าได้เต็มปีด้วย แม้ว่าราคค่าไฟฟ้าต่อหน่วยปรับลดลงจากเดิม4.09บาท/หน่วย ลงมาอยู่ที่ 3.49 บาท/หน่วย

อย่างไรก็ดี ภาพรวมอ้อยและน้ำตาลในปีนี้ คาดการณ์ปริมาณอ้อยของไทยในปี 2566/67 อยู่ที่ 78-80 ล้านตัน ลดลงจากปีก่อน และราคาน้ำตาลในตลาดโลกเฉลี่ยยังสูง แม้ว่าราคาน้ำตาลโลกได้ปรับลดลงบ้างก็ตาม เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวทำให้การบริโภคน้ำตาลลดลงบ้าง ขณะเดียวกันประเทศอินเดียไม่อนุญาตให้ส่งออกน้ำตาล เพราะมีปริมาณอ้อยน้อย.